
สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
สมัยประชุมสามัญ สมัยทีส่ี่ (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2565 

วันพุธที ่19 ตุลาคม 2565 
ณ  ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 
  
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.20 น. 
 

  เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุม นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง และนายอำนาจ ปานเผือก   
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์  
  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้  

 1. กระทู้ถามสดของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย เรื่อง ไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนเส้นหลัก 
ในเขตบางซ่ือ 
     - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารย์ วิศณุ   
ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
 2. ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินนอกงบประมาณ พ.ศ. .... 
  - ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นพิจารณาก่อนรับหลักการ จำนวน 17 คน  
และกำหนดเวลาการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
  3. ญัตติของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานคร  
ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการตรวจสอบสภาพและติดตามการเปิดใช้อุโมงค์ทางลอดถนนกำแพงเพชร 6 
เลียบทางรถไฟ ช่วงบางซื่อ-จตุจักร-วัดเสมียนนารี และทางลอดอ่ืน ๆ  
  - ที่ประชุมมีมติเหน็ชอบแก้ไขชื่อญัตติเป็น เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเร่งรัดเปิดใช้อุโมงค์ทางลอดถนนกำแพงเพชร 6 เลียบทางรถไฟ ช่วงบางซื่อ-จตุจักร-วัดเสมียน
นารี และมีมตเิหน็ชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 4. ญัตติของนางสาวศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อน
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
  - ทีป่ระชุมมีมตเิหน็ชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 5. ญัตติของนางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหา  
ความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนจดทะเบียนแต่ถนน ตรอก ซอย ไม่เป็นที่สาธารณะ 
     - ที่ประชุมมีมติเหน็ชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
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   6. ที่ประชุมมีมตใิห้เลื่อนการพิจารณาญัตติตามระเบียบวาระท่ีเหลือไปพิจารณาในการ
ประชุมสภากรุงเทพมหานครในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ดังนี้ 
         1. ญัตติของนายวิพุธ ศรีวะอุไร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการ 
จัดระเบียบสายสื่อสารในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
         2. ญัตติของนายวิรัช คงคาเขตร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดให้การรถไฟฟ้า  
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยส่งมอบพ้ืนที่ถนนจรัญสนิทวงศ์และถนนเพชรเกษม ให้กับกรุงเทพมหานคร 
ตามเงื่อนไข 
          3. ญัตติของนางสาวปิยะวรรณ จระกา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาแก้ไขปัญหา 
จุดเสี่ยงในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
          
     

เลิกประชุมเวลา 15.05 น. 
 

กลุม่งานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
    ผู้จัดทำ  


